



เทคนิดกระป๋องฉบับที่ 39 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

94 หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1796 เว็บไซต์ www.kbtc.ac.th

สวัสดีปีใหม่ 2559
Happy New Year
2016



การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 26



วันที่ 22 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง โดยนายศิวกรรณ์ เองฉ้วน ประธานอาชีพศึกษาจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด และในการแข่งขันครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะทุกประเภท จนได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี กับครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่



รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี โดยใช้ Software Simulation (MTS) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี เข้าแข่งขันโดยนักศึกษา 2 คน คือ นายณรงค์เดช เพ็ชรรักษ์ และนายธีรวัฒน์ ชนะตช นักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ควบคุมทีมโดย ครูปริษา หนูโนนา



รางวัลชนะเลิศ ในภาพประกวดสิ่งประดิษฐ์คุณรุ่นใหม่

ระดับภาคใต้ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน "คิมตัดชอยหน่อไม้"



ครั้งที่ 5 รางวัล ในภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ดังนี้

- 1 **รางวัลชนะเลิศ** การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
- 2 **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge
- 3 **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** การแข่งขันทักษะมาตรฐานวิทยามิติ
- 4 **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในกลาง
- 5 **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** การแข่งขันการจัดทำและเสนอรายงานนำเที่ยว



ครั้งที่ 6 รางวัล ในภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัดกระบี่

รางวัลชนะเลิศ การประกวดรักการอ่าน, การประกวดการเล่นิทานพื้นบ้าน, การประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง), การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ, การประกวดวงดนตรีสากลดนตรี R, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ, การแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์ และการแข่งขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์





ประชุมผู้ปกครอง “โรงเรียนพ่อแม่” สดปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน



วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายสุทิน ทองพลับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการติดตามพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ในหัวข้อ “โรงเรียนพ่อแม่” โดยจัดประชุมผู้ปกครอง ร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ปรับทัศนคติให้ตรงกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เอาใจใส่ในเรื่องการเรียน มีความรับผิดชอบ ตลอดจนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก

อาจารย์วิชา กาญจนไพโรจน์ หัวหน้านักวิจัย กรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นวิทยากร และต้องขอขอบคุณผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โครงการ 3 ม. “มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำ ในสถานประกอบการควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ทำให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม และในครั้งนี้หน่วยงาน สถานประกอบการได้เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อรับเข้าทำงานกับสถานประกอบการด้วย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสกับนักเรียน นักศึกษา



“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรี สุทโธ ซึ่งมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ



กล่องของขวัญ



“ปลูก” ต้นฝืนป่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นโกงกาง ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (เหนือคลอง) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ



การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าความสำคัญของป่าชายเลน รักน้ำ รักป่า อนุรักษ์และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อน